

GIẢI VIỆT DÃ...

(Tiếp theo trang 1)

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để sự nghiệp thể dục thể thao phát triển, trong đó chú trọng tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Nhờ đó, rèn luyện sức khỏe đã và đang trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia.

Ngày chạy Olympic góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống đồng thời xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc giải bóng

đá thanh niên được huyện Vũ Thư tổ chức sáng ngày 24/3. Tại lễ phát động, trên 300 cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, đoàn viên thanh niên, người lao động trên địa bàn huyện và Công ty TNHH MTV Herbalife đã tham gia chạy việt dã với cự ly 5.000m. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được huyện Vũ Thư tổ chức nhằm kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia bộ môn chạy nói riêng và tập luyện các môn thể dục thể thao nói chung để nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ.

Giải bóng đá thanh niên huyện Vũ Thư năm nay thu hút 22 đội tuyển của khối xã, thị trấn và khối các trường THPT trên địa bàn tham gia, giải bắt đầu từ tháng 3 và tập trung trong tháng 4/2018 nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên trong dịp hè.



Đổng chí Vũ Anh Thảo, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đoàn.



Vận động viên Nguyễn Vũ Trung Đức, huyện Quỳnh Phụ về nhất cự ly 2km (lứa tuổi nhi đồng).



Vận động viên Đỗ Bá Mạnh, huyện Quỳnh Phụ về nhất cự ly 3km (nam thiếu niên).



Vận động viên Nguyễn Long Linh, huyện Vũ Thư về nhất cự ly 5km (nam thanh niên).



Vận động viên Ngô Thị Hà, thành phố Thái Bình về nhất cự ly 3km (nữ thiếu niên và nữ thanh niên).



Đoàn vận động viên huyện Quỳnh Phụ giành cúp vô địch giải việt dã tranh cúp Báo Thái Bình lần thứ 23.

7.542 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Quý I/2018, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, xử lý 7.542 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong số các phương tiện vi phạm có 1.619 xe ô tô, 5.923 xe mô tô; lực lượng công an đã tạm giữ 872 phương tiện các loại, tước có thời hạn 624 giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy cũng đã kiểm tra, xử phạt hành chính 116 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa

với tổng số tiền 158 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông quý I/2018 trên 3 tỷ đồng.

Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe dù, chạy không đúng luồng tuyến, các trường hợp đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông...

PHẠM HƯNG



Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Phụ kiểm tra tải trọng phương tiện trên tuyến đường 217.

Giải bóng đá thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), trong hai ngày 24 - 25/3, Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức giải bóng đá năm 2018.

Tham dự giải có 18 đội bóng đến từ các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp tỉnh. Các đội được chia thành 4 bảng đấu loại trực tiếp, 4 đội nhất ở 4 bảng vào thi đấu vòng bán kết, chọn 2 đội thi đấu trận chung kết. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và nhiều bàn thắng đẹp. Kết quả, giải nhất thuộc về Đoàn Thanh niên Viễn thông Thái Bình; Đoàn Thanh niên Nhiệt điện Thái Bình đạt giải

nhì; Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lâm Hoa và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen đạt giải ba.

Giải là dịp để đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm

trong sản xuất, kinh doanh cũng như hoạt động đoàn thanh niên; thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

XUÂN PHƯƠNG



Một pha tranh bóng giữa các cầu thủ Truyền hình cáp Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa tư nhân Lâm Hoa.

Tập huấn về an toàn vệ sinh lao động

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen vừa tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLD) cho toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Trong 1 ngày, cán bộ, công nhân viên Công ty được quán triệt mục đích, ý nghĩa của an toàn lao động, vệ sinh lao động; những quy định của pháp luật về ATVSLD như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao

động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLD; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện những kiến thức chung về ATVSLD; những yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại đơn vị; các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi thực hiện công việc được giao; cách xử lý tình huống và các phương

pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động...

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ, công nhân viên Công ty nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng của ATVSLD trong sản xuất, kinh doanh. Cuối buổi tập huấn, các học viên phải trả qua bài kiểm tra điều kiện sau huấn luyện, đạt kết quả tốt.

MẠNH CƯỜNG

Thông báo thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, trộm cắp tiền từ ATM

Thời gian gần đây, trên toàn quốc cũng như trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp thông tin thẻ ATM thủ đoạn rất tinh vi như:

1. Đối tượng giả mạo nhân viên bưu điện, cán bộ Công an, Viện Kiểm sát gọi vào điện thoại bàn của bị hại thông báo nợ cước với số tiền lớn và đang bị điều tra do có đối tượng khác sử dụng số thuê bao điện thoại như bị hại để buôn bán ma túy; đồng thời đe dọa, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để phục vụ công tác điều tra xác minh. Sau khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản chúng lập tức rút tiền và cắt liên lạc.
 2. Đối tượng giả danh là người nước ngoài làm quen, kết bạn qua Facebook; hứa hẹn gửi quà qua đường hàng không; sau đó giả làm nhân viên công ty vận chuyển, nhân viên hải quan... thông báo, yêu cầu bị hại chuyển phí dịch vụ vào tài khoản ngân hàng (thường là Sacombank, Eximbank) sau đó chiếm đoạt.
 3. Các đối tượng bị mật lấy cấp tài khoản Facebook, chủ yếu là các tài khoản có bạn bè, người thân là người nước ngoài. Sau đó nhắn tin cho bạn bè, gia đình nạn nhân trên Facebook chuyển tiền, thẻ điện thoại, hiện vật... để chiếm đoạt.
 4. Các đối tượng sử dụng sim rác, giả mạo các công ty viễn thông nhắn tin thông báo cho bị hại đã trúng thưởng các chương trình khuyến mãi qua mạng xã hội, yêu cầu nộp phí để làm hồ sơ, thủ tục nhận thưởng, sau đó chiếm đoạt tài sản.
 5. Đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook đăng thông tin mua bán các mặt hàng với tỷ lệ trao đổi hấp dẫn; sử dụng nhiều nickname Facebook "comment" làm cho người bị hại tin việc mua bán trao đổi là có thật và để lại số điện thoại liên lạc. Đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước qua tài khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ điện thoại, sau khi đã nhận tiền đối tượng cắt liên lạc, chặn Facebook.
 6. Đối tượng thông qua các trang mạng mua bán online quảng cáo có bán thẻ điện thoại giá rẻ, chiết khấu cao. Bằng các thủ đoạn tư vấn qua Zalo, Facebook điện thoại làm cho bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chiếm đoạt.
 7. Đối tượng gắn thiết bị vào cây ATM trộm cắp thông tin mã số Pin và thông tin Track 2 lưu trữ trên dải từ thẻ ATM sau đó làm giả thẻ ATM để rút tiền tại ATM mà không cần qua bước kiểm tra hay xác thực.
 8. Đối tượng sử dụng thiết bị truy cập vật lý vào hệ thống bên trong cây ATM bằng cách khoan một lỗ trên bề mặt (gần bàn phím cây ATM) hoặc phần phía trên cây ATM làm cho bộ phận nhả tiền của ATM bị ngắt kết nối thay vào đó kết nối trực tiếp với thiết bị ngoại vi của đối tượng để thực hiện việc rút tiền không cần có thẻ ATM ngân hàng hay việc giao dịch. Để chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình, đề nghị cán bộ và nhân dân:
 - Tuyệt đối không gửi tên, số tài khoản, mật khẩu, số thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng và các thông tin cá nhân qua các email cá nhân, skype, Facebook hay các dịch vụ mạng trong bất kỳ trường hợp nào.
 - Khi nhận được các tin nhắn qua Facebook, Zalo, điện thoại và các cuộc gọi lạ, tuyệt đối không làm theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn của đối tượng; đặc biệt, không chuyển tiền vào các tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ.
 - Thông báo ngay cho cơ quan công an và ngân hàng khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện thu, mua chứng minh nhân dân, thẻ ghi nợ quốc tế; sửa chữa, lắp đặt thiết bị vào cây ATM khi không có nhân viên ngân hàng... để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; không nên tự xử lý.
- Công an tỉnh thông báo để cán bộ, nhân dân cảnh giác phòng ngừa.

WSS
CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL

THÔNG BÁO

BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN CỦA BỘ QUỐC PHÒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 369

Tên doanh nghiệp bán đầu giá: **CÔNG TY CỔ PHẦN 369**
 Trụ sở chính: Số nhà 20, ngõ 439, đường Trần Hưng Đạo, tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, may trang phục, bán buôn vật liệu... (chi tiết trong bản công bố thông tin)

Vốn điều lệ đăng ký: **12.766.820.000 đồng**
 Vốn điều lệ thực góp: **12.879.820.000 đồng**
 Số lượng cổ phần chào bán: **915.284 cổ phần**
 Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần**
 Giá khởi điểm: **5.300 đồng/cổ phần**
 Bước giá: 100 đồng
 Bước khối lượng: 100 cổ phần
 Hình thức đầu giá: Đấu giá công khai
 Khối lượng nhà đầu tư đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần
 Khối lượng nhà đầu tư đặt mua tối đa: 915.284 cổ phần
 Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc: Từ **08h30 ngày 26/03/2018 đến 16h00 ngày 17/04/2018**
 Thời gian nhận phiếu đầu giá: Chậm nhất **15h00 ngày 20/04/2018**

Thời gian tổ chức đầu giá: **15h30 ngày 20/04/2018**
 Địa điểm đăng ký tham dự và tổ chức đầu giá: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL**
 Trụ sở: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại: 024 39367083 (Máy lẻ: 180)
 Fax: 024 39367082 - Website: www.wss.com.vn
 Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày **20/04/2018** đến ngày **02/05/2018**
 Thời hạn hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày **20/04/2018** đến ngày **27/04/2018**

Mọi thông tin chi tiết: về doanh nghiệp và về đợt bán đầu giá được niêm yết tại địa điểm đăng ký tham dự đầu giá hoặc trong bản công bố thông tin và quy chế đấu giá đăng tải trên website: www.wss.com.vn.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỔ WALL